

สำนักงานระดมทุนและศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำนักงานระดมทุนและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ความคิดริเริ่มจัดตั้งมาจากคณะนิติศาสตร์ (ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์) ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่คณะนิติศาสตร์ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะนิติศาสตร์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ด้วยความคิดดังกล่าวทำให้ได้มีการดำเนินการจ้างผู้จัดการสำนักงานระดมทุนและศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อจะได้ดำเนินการตามนโยบายที่ท่านคณะนิติได้คิดริเริ่มไว้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะนิติศาสตร์ (รศ.ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล) มีการจัดประชุมครั้งแรกขึ้นเพื่อริเริ่มจัดตั้งกองทุนร่างแนวคิดและวิธีการระดมทุน กำหนดวัตถุประสงค์ และวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 มีการจัดโครงการประกวดตั้งชื่อและตราสัญลักษณ์ของกองทุน โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดการตั้งชื่อจำนวน 14 ผลงาน และผู้เข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์จำนวน 21 ผลงาน

1. โครงการประกวดตั้งชื่อและตราสัญลักษณ์



ผู้ชนะรางวัลการประกวดตั้งชื่อกองทุน

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท

นายชัชวาล ทวีปถาวรวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท

นายบูรฮัน ดอเลาะ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

นายกิตติพงศ์ ชิมลันทียะ

ผู้ชนะรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์กองทุน

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท

นางสาวธัญมณ คุณาศรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท

นายฐปนนท์ อ่อนศรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

นายบำรุง อิศรกุล

ผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดตั้งชื่อกองทุน คือ “กองทุนนิติธรรมพัฒนา” โดยมีสื่อถึงความร่วมมือร่วมใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะนิติศาสตร์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นและต้องการพัฒนาการศึกษาของคณะนิติศาสตร์

ผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ คือผลงานของคุณชญมน คุณาศรี ส่วนต่าง ๆ ในตราสัญลักษณ์มีแนวความคิด ดังนี้



กองทุนนิธิธรรมพัฒนา
เพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตรา ชั่ง แทน คณะ นิติ ศาส ตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีความเป็นเลิศในการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่มีคุณภาพทาง
วิชาการด้านกฎหมายเทียบเท่ามาตรฐานสากล

คนชুমือประสานเป็นดั่งเงิน แทนกองทุนเพื่อ
พัฒนาคณะนิติศาสตร์ ที่เกิดจากการประสานกันของ
ศิษย์เก่าและคณะนิติฯ มธ.

โคม แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แหล่ง
ความรู้ แหล่งปัญญา

วงกลม หมายถึงวงล้อ พลังขับเคลื่อนสู่
ความสำเร็จ โดยโอบรอบรับดั่งเงิน แทนการประสาน
ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์กับศิษย์นิติศาสตร์
ที่มีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะ
นิติศาสตร์. สีธงชาติสื่อถึงการเป็นส่วนสำคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติสู่ความเจริญ

สีเหลือง – ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง – พลัง
ความสำเร็จ สีน้ำเงิน – ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง สี
ทอง – ความมีค่า ความก้าวหน้า